

ฉบับที่ 7/2545

### สรุปภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือ เดือนเมษายน 2545

เศรษฐกิจการเงินภาคเหนือเดือนเมษายน 2545 ยังมีทิศทางที่ดีต่อเนื่องจากเดือนก่อน การผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัว ภาคเกษตรอยู่ในเกณฑ์ดี แม้ว่าผลผลิตพืชผลจะลดลงจากภาวะอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย แต่ราคายังขยายตัวสูง ส่งผลให้รายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้น สำหรับภาคบริการชะลอตัวลงในเดือนนี้ โดยจำนวนนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะชาวไทยชะลอลงจากการจัดเทศกาลสงกรานต์ที่กรุงเทพฯ และส่วนกลาง ส่วนการใช้จ่ายภาคเอกชนขยายตัวในเกณฑ์ดี ต่อเนื่องจากไตรมาสที่ 4 ปีก่อน โดยเครื่องชี้สำคัญขยายตัวในเกณฑ์สูง การลงทุนภาคเอกชนปรับตัวดีขึ้นทั้งการลงทุนในภาคก่อสร้างและเครื่องจักรอุปกรณ์ ขณะที่ภาครัฐเร่งการใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม ราคาสินค้ายังหดตัวลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่สาม ตามราคาสินค้าหมวดอาหารและเครื่องดื่ม ทางด้านภาคการเงิน สินเชื่อโดยรวมยังคงลดลง เนื่องจากมีการตัดหนี้สูญ การโอนหนี้ไปบริหารยังส่วนกลางและบรรษัทบริหารสินทรัพย์ ธนาคารพาณิชย์ยังระมัดระวังการให้สินเชื่อ มีเพียงสินเชื่อบางประเภทที่เพิ่มขึ้น เช่น สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อเพื่อการเกษตรแนวใหม่ ขณะที่เงินฝากยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้สภาพคล่องยังอยู่ในเกณฑ์สูง โดยมีรายละเอียดดังนี้

**1. ภาคเกษตร** ผลผลิตโดยรวมของพืชสำคัญในภาคเหนือเดือนเมษายน 2545 ลดลงจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 1.8 โดยผลผลิตมันสำปะหลัง ข้าวนาปรัง กระเทียม และหอมหัวใหญ่ ลดลงจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 9.3, 4.9, 3.5 และ 2.4 ตามลำดับ จากภาวะอากาศไม่เอื้ออำนวย แต่ผลผลิตอ้อยโรงงานเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 4.1 เนื่องจากไม่ประสบความเสียหายจากโรคพืชช่วงเช่นปีก่อน สำหรับราคาข้าวเปลือกผลผลิตโดยรวมในเดือนเมษายน 2545 สูงขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 12.6 โดยราคาข้าวเปลือกมันสำปะหลัง กระเทียม และข้าวนาปรัง สูงขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 75.9, 34.8 และ 17.7 จากปริมาณผลผลิตที่ลดลง ขณะที่ราคาอ้อยลดลงจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 18.7 จากราคาน้ำตาลในตลาดโลกที่ลดลง ส่งผลให้รายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกัน ปีก่อนร้อยละ 10.6

**2. ภาคอุตสาหกรรม** ขยายตัวในอัตราที่เร่งตัวขึ้น โดยผลผลิตน้ำตาลเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนกว่า 3 เท่าตัว ตามปริมาณอ้อยที่เพิ่มขึ้น ส่วนการส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นร้อยละ 32.6 ตามอุปสงค์ของประเทศคู่ค้าหลักที่ภาวะเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว สำหรับการผลิตรถจักรยานยนต์เดือนมีนาคม 2545 ลดลงร้อยละ 21.7 จากการหยุดเครื่องจักรเพื่อบำรุงรักษา

**3. ภาคบริการ** ชะลอตัวเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อน เป็นผลจากการส่งเสริมการท่องเที่ยวของภาครัฐบาลช่วงเทศกาลสงกรานต์ในเขตกรุงเทพฯ และส่วนกลาง ทำให้จำนวน

นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวไทยที่เข้าสู่ภาคเหนือชะลอตัวลง ขณะที่นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศลดลง เนื่องจากส่วนใหญ่เดินทางไปท่องเที่ยวตามเมืองชายทะเลมากกว่าเดินทางมาภาคเหนือ โดยเครื่องชี้ภาคบริการสำคัญ เช่น ราคาห้องพักเฉลี่ยลดลงร้อยละ 4.6 จำนวนผู้โดยสารผ่านท่าอากาศยานยังคงลดลงต่อเนื่อง จากการปรับเพิ่มราคาค่าโดยสารภายในประเทศและยกเลิกเที่ยวบินภายในประเทศ ขณะที่ภาษีมูลค่าเพิ่มของธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารชะลอตัว โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.9 เทียบกับที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.8 เดือนเดียวกันปีก่อน

**4. การใช้จ่ายภาคเอกชน** ขยายตัวในเกณฑ์ดีต่อเนื่องจากเดือนก่อน จากภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึ้นและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ และการส่งเสริมการขายของภาคเอกชน โดยเครื่องชี้สำคัญ เช่น ยอดจดทะเบียนรถยนต์และรถจักรยานยนต์เพิ่มขึ้นร้อยละ 44.7 และ 54.4 แรงตัวขึ้นเมื่อเทียบกับที่ลดลงร้อยละ 11.0 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.6 ระยะเวลาเดียวกันปีก่อน ขณะที่การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มขยายตัวในอัตราใกล้เคียงกับระยะเวลาเดียวกันปีก่อน

**5. การลงทุนภาคเอกชน** ขยายตัวเมื่อเทียบกับระยะเวลาเดียวกันปีก่อน โดยการลงทุนเพื่อการผลิตมีจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมตั้งใหม่เพิ่มขึ้นจาก 38 ราย ระยะเวลาเดียวกันปีก่อนเป็น 67 ราย เงินลงทุนเพิ่มขึ้นกว่า 14 เท่าตัว เป็น 1,914.1 ล้านบาท เงินลงทุนที่เพิ่มขึ้นมาก ส่วนใหญ่จากการขยายกิจการของห้างซูเปอร์สโตร์ ในจังหวัดเชียงใหม่ ขณะที่การลงทุนเพื่อการส่งออกยังคงเบาบาง โดยจำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนลดลงจาก 3 โครงการ ระยะเวลาเดียวกันปีก่อน เหลือ 1 โครงการ เงินลงทุนลดลงร้อยละ 33.3 เหลือ 30.0 ล้านบาท สำหรับการก่อสร้างภาคเอกชนยังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยพื้นที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างในเขตเทศบาลเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนกว่าเท่าตัว เพิ่มขึ้นมากในประเภทบริการและขนส่ง พาณิชยกรรม และที่อยู่อาศัยกว่าเท่าตัว เท่าตัวและเกือบเท่าตัว ตามลำดับ

**6. การใช้จ่ายภาครัฐ** แรงตัวขึ้นเมื่อเทียบกับระยะเวลาเดียวกันปีก่อน โดยเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 17.6 ตามการเร่งใช้จ่ายภาครัฐ โดยรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์และหมวดเงินอุดหนุน ที่จ่ายโอนให้กับองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น สถานศึกษาและเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเพิ่มขึ้นร้อยละ 34.6 และ 20.0 ทางด้านรายได้เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 11.6 จากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่มที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ดุลเงินในงบประมาณขาดดุล 8,220.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเทียบกับที่ขาดดุล 6,940.3 ล้านบาท ระยะเวลาเดียวกันปีก่อน

**7. การค้าต่างประเทศ** การส่งออกแรงตัวขึ้น มูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันร้อยละ 31.4 เป็น 115.3 ล้านดอลลาร์ สรอ. จากความต้องการเครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศคู่ค้าสำคัญเพิ่มขึ้น เช่น สหรัฐอเมริกา ส่วนหนึ่งจากเศรษฐกิจที่มี

แนวโน้มพื้นที่ตัวและพฤติกรรมผู้บริโภคที่ลดการเดินทางอยู่บ้านมากขึ้น ประกอบกับใกล้การแข่งขันฟุตบอลโลกในช่วงกลางปี 2545 ทำให้ความต้องการเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องใช้ในครัวเรือนเพิ่มขึ้น ทางด้านมูลค่าการนำเข้าเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 23.2 เป็น 92.2 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ. ส่วนหนึ่ง เป็นผลจากบางบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือนำเข้าเครื่องจักรใหม่ทดแทนเครื่องจักรเก่า และการนำเข้าวัตถุดิบของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือเป็นสำคัญ ส่งผลให้ดุลการค้าเกินดุล 23.1 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ. เทียบกับที่เกินดุล 12.8 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ. ระยะเดียวกันปีก่อน

**8. ระดับราคา** ราคาสินค้าในเดือนเมษายน 2545 ลดลงจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 0.1 แต่สูงขึ้นร้อยละ 0.7 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน โดยราคาสินค้าในหมวดอาหารและเครื่องดื่มลดลงจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 0.4 ตามราคาข้าวหอมมะลิที่ลดลงค่อนข้างมาก ขณะที่ราคาสินค้าในหมวดที่มีใช้อาหารและเครื่องดื่มไม่เปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปีก่อน

**9. ภาคการเงิน** สินเชื่อของสาขาธนาคารพาณิชย์ในภาคเหนือ ณ สิ้นเดือนเมษายน 2545 มียอดคงค้าง 161,094.8 ล้านบาท ลดลงจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 8.0 จากการโอนสินเชื่อบางส่วนไปบริหารยังส่วนกลางและบริษัทบริหารสินทรัพย์ การตัดหนี้สูญ ธนาคารระมัดระวังการให้สินเชื่อและการชำระคืนสินเชื่ออย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม สินเชื่อบางประเภทเพิ่มขึ้น เช่น สินเชื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อการเกษตรแนวใหม่ ขณะที่เงินฝากมียอดคงค้าง 288,866.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 4.8 ส่งผลให้สภาพคล่องยังอยู่ในเกณฑ์สูง อัตราสินเชื่อต่อเงินฝาก ลดลงจากร้อยละ 63.5 เมื่อระยะเดียวกันปีก่อน เหลือร้อยละ 55.8

ส่วนวิชาการ

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ

3 มิถุนายน 2545